



คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร  
ที่ ๙๙๐ /๒๕๕๙  
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
จึงให้ข้าราชการรักษาราชการแทน จำนวน ๑๑ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายโอพาร พิทักษ์)  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

## บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน แบบท้ายคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๙๙๐ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	ชื่อ	ตำแหน่งและส่วนราชการ				รักษาราชการแทน					ถึงวันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่	ตั้งแต่วันที่		
๑	นายสรพล จันทรสุข	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	วิชาการ	ชำนาญการ	๘๐๔๗	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท	วิชาการ	ชำนาญการ	๙๗๕๒	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๒	นายสุนทร วันดี	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย	วิชาการ	ชำนาญการ	๓๔๔๖	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	วิชาการ	ชำนาญการ	๓๓๐๘	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๓	นายสุพันธ์ แสนบ้าน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	วิชาการ	ชำนาญการ	๓๒๙๔	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย	วิชาการ	ชำนาญการ	๓๔๔๖	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๔	นายฉัญชานนท์ เมืองมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์	วิชาการ	ชำนาญการ	๔๘๓๐	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์	วิชาการ	ชำนาญการ	๔๙๘๕	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๕	นายวัฒนา มโนรัตน์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	วิชาการ	ชำนาญการ	๕๙๘๖	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	วิชาการ	ชำนาญการ	๕๙๒๐	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง ก.ม.

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน แบบทำยคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๒๒๐ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	ชื่อ	ตำแหน่งและส่วนราชการ				รักษาราชการแทน					ถึงวันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่	ตั้งแต่วันที่		
๖	นางเกษรา อุดมพันธ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	วิชาการ	ชำนาญการ	๓๖๒๙	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร	วิชาการ	ชำนาญการ	๖๔๑๗	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๗	นายณรงค์ ทวีศักดิ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	วิชาการ	ชำนาญการ	๓๑๑๕	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว	วิชาการ	ชำนาญการ	๙๓๕๒	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๘	นางเพ็ญแข หนูแป้น	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	วิชาการ	ชำนาญการ	๙๙๕๕	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	วิชาการ	ชำนาญการ	๙๙๘๔	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๙	นางบุษรา ชุมแก้ว	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	วิชาการ	ชำนาญการ	๙๘๘๘	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	วิชาการ	ชำนาญการ	๙๙๕๕	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๑๐	นายขวัญเมือง พรมสอน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ	วิชาการ	ชำนาญการ	๑๑๑๘๒	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	วิชาการ	ชำนาญการ	๑๐๑๗๓	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๑๑	นางสาวสุภัทตา สินไชย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร	วิชาการ	ชำนาญการ	๗๓๘๐	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอบุญทวี จังหวัดอุบลราชธานี	วิชาการ	ชำนาญการ	๑๑๑๔๖	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง